



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สาธิตมศว องครักษ์ต้นแบบโรงเรียนใช้วัสดุไม่แพง

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 กันยายนว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการในแถบจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดนครนายก ต่างสนใจติดต่อสอบถามเรื่องโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เป็นจำนวนมาก แต่ตอนนี้การดำเนินการยังอยู่ในขั้นตอนจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการซึ่งต้องทำงานในเรื่องทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ได้ไปดูงานมา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย หรือโรงเรียนในประเทศเกาหลี ตลอดจนโรงเรียนในประเทศไทยบางโรงเรียน การทบทวนวรรณกรรมจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนสาธิตมศว องครักษ์ นอกจากคณะกรรมการดำเนินงานยังต้องดูในเรื่องการจัดการการศึกษา ร่างหลักสูตร ออกแบบอาคารเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด

นพ.เฉลิมชัย กล่าวว่า ตอนนี้เปิดรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลจำนวน 1 ห้อง เพื่อให้ลูกหลานของเจ้าหน้าที่ มศว องครักษ์ได้เข้าเรียน ซึ่งเราได้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ส่วนขยาย) เพราะในขณะที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์กำลังเริ่มต้นก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างจำนวน 750 วัน ประมาณ 2 ปี จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2553 และพร้อมจะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2554 ช่วงเดือนมิถุนายน ในช่วงนี้เราถึงจะใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตมศว องครักษ์ และรับโอนเด็กที่เรียนอยู่ในชั้นเตรียมอนุบาลในขณะนี้ เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ทันที จะเห็นว่าที่เราไม่เรียกชื่อโรงเรียนว่าสาธิต มศว องครักษ์ นั้นเป็นเพราะตอนนี้รูปแบบการเรียนการสอนเราได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนจากสาธิต ประสานมิตร มาช่วยดูแลเด็ก เราจึงต้องใช้ชื่อว่าโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ส่วนขยาย) ไปก่อน

ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าวอีกว่า โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จะอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา ซึ่งจะต้องดูแลในเรื่องการวางแผนอัตราค่าเล่าเรียนที่เราต้องการให้เด็กนักเรียนต่อชั้นไม่เกิน 35 คน มีครูประจำชั้น 1 คน อาจารย์ผู้ช่วย 1 คน และอาจารย์สอนนิสิตที่เรียนในหลักสูตรครู เข้ามาร่วมสังเกตและช่วยสอนนิสิตอีก 1 คน จะเห็นว่าห้องเรียนเด็กจะเป็นห้องเรียนของนักเรียนแล้วยังเป็นห้องเรียนของนิสิตด้วย นิสิตจะเรียนรู้และเห็นประสบการณ์จริงในการเรียนการสอน

นอกจากนี้สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา ยังดูแลเรื่องครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ประหยัดงบประมาณ เราจะไม่นับครุภัณฑ์ที่หรูหราและมีราคาแพง แต่จะเน้นครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะถ้าเราใช้ครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง เราไม่สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบให้ที่อื่นได้ เพราะเมื่อมีโรงเรียนมาดูงานเขากลับไปไม่สามารถพัฒนาอะไรได้ เพราะโรงเรียนที่มาดูงานมักมีข้อจำกัดเรื่องของกำลังคนและงบประมาณ เมื่อโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ต้องการเป็นโรงเรียนต้นแบบในอนาคต เราจึงไม่ใช้ครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง ทั้งนี้ยังมีเรื่องหลักสูตร และการสรรหาผู้บริหาร ตลอดจนถึงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ

งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทางการศึกษา ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของสถาบันวิจัยพัฒนาและ
สานักการศึกษา